
 
รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแกง้สนามนาง 

สมัยประชมุสามญั สมยัที ่2 ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
ครัง้ที่ 1/2563 

วันพฤหสับดี   ที ่ 30  เดอืน   เมษายน   พ.ศ.  2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแกง้สนามนาง 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1 นายศราวุธ  จรมั่งนอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ศราวุธ  จรมั่งนอก 
2 นายทิศ  ใจหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทิศ  ใจหาญ 
3 นายอรัญ ดีเกียรติถาวร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อรัญ ดีเกียรติถาวร 
4 นายทองเด่น  บุญค้ า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ทองเด่น  บุญค้ า 
5 นายด ารง  ดอกไม้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ด ารง  ดอกไม้ 
6 นายสมหวัง เบี้ยกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมหวัง เบี้ยกระโทก 
7 นางสาวเจตนิพิฐ  พรมวันนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เจตนิพิฐ  พรมวันนา 
8 นายบัญญัติ  โลจรัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 บัญญัติ  โลจรัส 
9 นายส าเภา  โพธิ์วัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ส าเภา  โพธิ์วัด 

10 นายพิชัย  จ าชาติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 พิชัย  จ าชาติ 
11 นายวัชรศักดิ์  มงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วัชรศักดิ์  มงคล 

12 นายจ าเนียร  สิริสุทธิ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 จ าเนียร  สิริสุทธิ ์
13 นายไชยา  หนูมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ไชยา  หนูมา 

14 นายพรมมา  สาชิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 พรมมา  สาชิน 
15 นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 นันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว 

16 นายปัญจนะคม  พลเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ปัญจนะคม  พลเสน 

17 นายจ าปี  จันค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 จ าปี  จันค า 
 
 

ผู้ไมเ่ขา้ประชมุ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1 นายวินธัย  ใบล ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ลาประชุม 

 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม/... 
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ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1 นายสุพจน์  ตากลม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สุพจน์  ตากลม 
2 นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประสิทธิ์ สุนันทสิงห์ 
3 นายอุดร  แทบทาม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อุดร  แทบทาม 
4 นายนิคม  ภูศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นิคม  ภูศรี 
5 นางศศิพัชร์  ทองไพศาลสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ศศิพัชร์  ทองไพศาลสกุล 
6 นางสาวหทัยสรชา  ชมภู ผู้อ านวยการกองคลัง หทัยสรชา  ชมภ ู
7 นายปัญญา  ตองกิ่งแดง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปัญญา  ตองกิ่งแดง 
8 นายวิษณุ  งามบ้านผือ ผู้อ านวยการกองช่าง วิษณุ  งามบ้านผือ 
9 นางสาวอลิศรา อภัยฤทธิรงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อลิศรา อภัยฤทธิรงค์ 

10 นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ชนัญชิดา  ศรีสุวรรณ 
11 นางสาวศศิภา  เลขาโชค นักวิชาการสาธารณสุข ศศิภา  เลขาโชค 
12 นางสาววรรณกร  งอกลาภ คนงานทั่วไป วรรณกร  งอกลาภ 
13 นางสาวธัญญารัตน์  รุ่งเรือง คนงานทั่วไป ธัญญารัตน์  รุ่งเรือง 

 

เริ่มประชมุ  เวลา  10.00  น. 
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 

 

ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและน าสวดมนต์ 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
   สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้ 

นัดประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม 
สภาฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ครับ เชิญนักวิชาการสาธารณสุขครับ 
 
นักวิชาการสาธารณสุข กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
   ดิฉัน นางสาวศศิภา  เลขาโชค  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  

จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิล าเนาอยู่ที่อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิค่ะ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2/... 
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ระเบยีบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลแกง้สนามนาง  
สมัยสามัญ สมยัที ่1 ประจ าป ี2563 ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์

 2563 
 

ประธานสภาฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
   2563  ครั้งที่ 3/2563  เมือ่วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 

 
 --ที่ประชุม--  สมาชิกพิจารณาบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
   2563  ครั้งที่ 3/2563  เมือ่วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
   ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 ถ้าไม่มี ผมขอมติ 
 

     --มต-ิ-  --ที่ประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชมุ  จ านวน  16  เสยีง 
     ไมร่บัรองรายงานการประชมุ   จ านวน     -  เสยีง 
     งดออกเสยีง     จ านวน    1  คน 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
   --ไมม่-ี- 
 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตัง้ขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
   --ไมม่-ี-  
 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
5.1  การเลอืกสมาชกิสภาทอ้งถิน่เปน็คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ตามระเบยีบกระทรวงมหาไทยวา่ดว้ยข้อบังคบัการประชมุสภาท้องถิน่  
       พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 หมวด 8  
       คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 105  เนื่องจากสมาชกิภาพของสมาชกิสภา 
       องค์การบรหิารสว่นต าบลสิน้สดุเนือ่งจากการตาย ราย นางรดัดา  สฝีา่ย  
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่12 บา้นเจรญิสุข 

 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ได้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางรัดดา  สีฝ่าย สมาชิกสภา อบต. 
   หมู่ที่ 12 บ้านเจริญสุข ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เดิมมีจ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายสมหวัง  เบี้ยกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3  บ้านแก่งโก 
2. นายจ าเนียร  สิริสุทธิ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6  บ้านหนองสะเดา 
3. นางรัดดา  สีฝ่าย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12 บ้านเจริญสุข 
ในระเบียบวาระที่ 5.1 นี้ก็จะได้ให้ท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม แทนนางรัดดา  สีฝ่าย ครับ 

 
นายจ าเนียร/... 
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นายจ าเนียร สิริสุทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
ส.อบต.หมูที่ 6  ผมขอเสนอท่าน วัชรศักดิ์  มงคล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามนาดี 
   เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านครับ 
 

1) นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 บ้านฤทธิ์รักษา 
2) นายพิชัย  จ าชาติ         สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามนาดี 
ผู้รับรอง 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
   นายวัชรศักดิ์  มงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามนาดี 
   เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
     --มต-ิ-  --ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบ    จ านวน  16  เสยีง 
     ไมเ่หน็ชอบ     จ านวน    -  เสยีง 
     งดออกเสยีง     จ านวน    1  คน 

 
5.2 ขอความเหน็ชอบ (MOU) ข้อตกลงความรว่มมอืในการด าเนนิโครงการก าจดั 
      ขยะมลูฝอยชุมชนดว้ยการน าไปใชผ้ลติไฟฟา้ ตามประกาศรบัซือ้ไฟฟา้จาก 
      ขยะชมุชนของคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน (กกพ.) ระหวา่งองค์การ 
      บรหิารสว่นต าบลเมอืงคงกบัองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในกลุม่ Cluster คง      
      ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
      แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ สว่นที ่๓ อ านาจหนา้ที่ขององคก์าร 
      บรหิารสว่นต าบล มาตรา ๗๓ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอาจท ากจิการ 
      นอกเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หรอืรว่มกับสภาต าบล องค์การบรหิาร 
      สว่นต าบลองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรอืหนว่ยการบรหิารราชการ 
      สว่นท้องถิน่อื่น  เพื่อกระท ากจิการรว่มกนัได ้ทัง้นีเ้มือ่ไดร้บัความยนิยอม 
      จากสภาต าบลและกจิการนัน้เปน็กิจการทีจ่ าเปน็ต้องท าและเปน็การเกีย่วเนื่อง 
      กบักจิการทีอ่ยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องตน ประกอบกบัมาตรา ๖๗ องค์การบรหิาร 
      สว่นต าบลมหีนา้ทีต่้องท าในเขตพืน้ที่ของตน (๒) รักษาความสะอาดของถนน  
      ทางน้ า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทั้งก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
 
 
 

นายก อบต./... 
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นายก อบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.แก้งสนามนางทุกท่าน 
   ส าหรับการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมข้อ 5.2 ในเรื่องการจัดการขยะ 

ก็เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องด าเนินการ ผู้ว่าราชการมีนโยบายจัดตั้งโครงการเพ่ือก าจัด 
ขยะ ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นโซนนิ่ง เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราท าที่บัวใหญ่ แต่ปัญหาของ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ บัวใหญ่ด าเนินการหาซื้อพ้ืนที่ 
เพ่ือทิ้งขยะ แต่ชาวบ้านคัดค้านไม่ยอมให้ด าเนินการ  โครงการจึงยังไม่เริ่ม  
ผู้ว่าก็มาหาแหล่งที่จะมีความพร้อม  เดิมต าบลแก้งสนามนางก็ใช้พื้นที่ทิ้งขยะ 
ของต าบลโนนส าราญ  ของโครงการพลังงานไฟฟ้า งบประมาณ 60 ล้านบาท  
ขายไฟฟ้าได้วันละ 1 ล้าน  ต าบลโนนส าราญจะยุบไม่ให้เราทิ้งขยะในพ้ืนที่ 
โนนส าราญ  อนาคตเราคงทิ้งไม่ได้ เพราะไม่ใช่พื้นท่ีของเรา อนาคตขยะจะเพ่ิม 
มากขึ้น ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่จะหารือแก้ไขกัน  ผู้ว่าท าโครงการจังหวัดสะอาด  
มีการแบ่งโซนเหนือโซนใต้ เพ่ือก าหนดที่รวมขยะ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเอกชน 
ด าเนินการ แต่เราจะต้องมีขยะในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นระบบโรงงานปิด  
น าขยะเข้าไปแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อชุมชน  โดยมีศูนย์กลางคือเมืองคง  เราต้อง 
น าขยะไปรวมที่เมืองคง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่จะจัดการขยะ  1 อ าเภอ 
ท าข้อตกลงกับ อบต.เมืองคง  เมืองคงก็จะไปท าข้อตกลงกับบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า   
มีกระบวนการที่จัดการขยะร่วมกัน อาจใช้เวลา 2-3 ปี กว่าโครงการจะส าเร็จ  
อาจขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ทิ้งขยะของโนนส าราญไปพลางก่อน 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านจ าเนียร ครับ 
 

นายจ าเนียร สิริสุทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่ท่านนายกได้ชี้แจงไป ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 เพราะขยะเป็นปัญหามาก ปริมาณขยะก็เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาหนึ่งคือการแยกขยะ 

เพ่ือการจัดการขยะอย่างมี ประสิทธิภาพ  ผมเห็นด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านวัชรศักดิ์ ครับ 
 

นายวัชรศักดิ์  มงคล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องการน าขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้า ผมเห็นด้วยครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5  การน าขยะไปที่เมืองคง จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือไม่ครับ 
 

นายสมหวัง  เบี้ยกระโทก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากทราบว่าการท่ีจะน าขยะไปเมืองคง  
ส.อบต.หมู่ที่ 3  จะมีงบประมาณอย่างไร เราต้องให้งบประมาณกับเขา หรือเขาให้งบประมาณกับเรา 
   เพราะระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
 

นายก อบต.  ในรายละเอียดด้านค่าใช้จ่าย เริ่มต้นคือการเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการหรือ 
   บอร์ดบริหารโครงการก็จะก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในรายได้ก็จะกลับคืนมา  
   จะในรูปของหุ้นส่วน ในระยะ 2-3 ปี จะก าจัดขยะอย่างไร จ าหน่ายหรือขายขยะ 
   อย่างไร จะส่งเสริมอย่างไรให้ลดปริมาณขยะได้ เริ่มจากตัวเราและคนในครัวเรือน  
   ส าหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย รายได้ ต้องรอคณะกรรมการก าหนดครับ  

จะมีกฎหมายให้ทิ้งขยะที่เดียว เรื่องค่าใช้จ่ายต้องหารือกันในระดับบอร์ดบริหาร 
ครับ 

ประธานสภาฯ/... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 
 

     --มต-ิ-  --ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบ    จ านวน  16  เสยีง 
     ไมเ่หน็ชอบ     จ านวน    -  เสยีง 
     งดออกเสยีง     จ านวน    1  คน 
 

ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอืน่ๆ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมหวังครับ 
 

นายสมหวัง เบี้ยกระโทก ที่ผ่านมาขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้น าข้าราชการไปท าความสะอาดร่องระบายน้ า 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านแก่งโก และเรื่องการส ารวจเพื่อให้การช่วยเหลือค่าครองชีพ 500 บาท 

ขอขอบคุณแทนชาวบ้านบ้านแก่งโกครับ  
 
นายก อบต. - เรื่องการช่วยเหลือค่าครองชีพ 500 บาท ผมอยากให้การช่วยเหลือจริงๆ           
   เพราะเห็นชาวบ้านเดือดร้อน ใช้ชีวิตล าบากในช่วงโรคระบาดโควิด-19  ส าหรับ 
   สมาชิกขอให้ไปดูเรื่องการช่วยเหลือค่าครองชีพ 500 บาทของแต่ละหมู่บ้าน      
   ห้ามบอกว่าไม่ทราบเรื่องนะครับ ขอให้กลั่นกรองก่อนเสนอมาขอรับความ 
   ช่วยเหลือครับ 
 - ผมได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบสภาพจริงของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

  ค่าครองชีพ เพื่อไปชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ ซึ่งเป็นการป้องกันข้อครหา  
  จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 
  ค่าครองชีพ 

  
รองปลัด อบต. การลงพ้ืนที่ ลงหลายหมู่บ้านด้วยกันนะคะ โดยหลักของการช่วยเหลือ หากได้รับ

สิทธิ์ซ้ าซ้อน หากซ้ าซ้อนในเรื่องโควิด-19 จะไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ 
500 บาทนี้ 

 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  

ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
ทุกท่าน สวัสดีครับ 

 

เลิกประชมุ  เวลา   11.35  น. 
 

 
                                       (ลงชื่อ)     อรัญ  ดีเกียรติถาวร ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายอรัญ  ดีเกียรติถาวร) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ   สมัยที่   2     .    
ประจ าป ี2563 ครั้งที ่   1    /2563 เมื่อวันที่    30      เดือน   เมษายน     พ.ศ.  2563   .  

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  สมหวัง  เบี้ยกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายสมหวัง  เบี้ยกระโทก) 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

 

(ลงชื่อ)    จ าเนียร  สิริสุทธิ ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายจ าเนียร  สิริสุทธิ์) 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 

(ลงชื่อ)      วัชรศักดิ์  มงคล   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัชรศักดิ์  มงคล) 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภา อบต.แก้งสนามนาง สมัย สามัญ   สมัยที่  2      .    
ประจ าป ี2563 ครั้งที ่    1   /2563 เมื่อวันที่    30      เดือน    เมษายน     พ.ศ.   2563        . 

 
 
 

          (ลงชื่อ)    ศราวุธ  จรมั่งนอก  
(นายศราวุธ  จรมั่งนอก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 


